
 
การประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที่ 6/2559 
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2559 

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
 1. ผศ.ศรสีุภา    นาคธน  ประธาน 
 2. ดร.มยุรี  ทรัพย์เที่ยง รองประธาน 
 3. อาจารย์ปิยะพงษ์   แดงขํา  รองประธาน     
 4. นางสาวชวนชม  สมนึก  
 5. นายธงชัย   ไสวงาม  
 6. นางศศิภา   เกตุเจริญ   

7. นางฉอ้อน  เงียบสุภาพ  
8. นางศุภลักษณ์  กระต่ายจันทร์  
9. นางสาวสร้อยนภา  ศรีอัมพร 
10. นายอนุศักด์ิ   เทพทัศน ์  
11.นายประสทิธ์ิ   อ่วมเนยีม  

 12.นางสาวเพ็ญพิชชา สิทธิวรยศ 
 13.นางสาวหทัยรัตน์  เสวกพันธ์ 
 14.นางสาวสุกัญญา  บุญทวี 
 15.นางชุลีรัตน์   จันทร์สว่าง 
 16.นางสิริมาตย์  จันทร์ขาว 
 17.นางสาวอณุภา  ทานะรมณ ์
 18.นางธนัญญา    สุขอุดม 
 19.นางอัญชลี    เขื่อนขันธ์ 

20. นางปิติรัตน์   อินทุม 
21. นางณัทพัชช์นันท์ นรสิงห์ 
22. นางสาวเรวดี  วงษ์สุวรรณ 
23. นางราตรี  คงขุนทด 

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางอิสรีย์  วงษ์สังข์ทองคํา (ปฏิบัติงานตรงส่วนงาน ยืม – คืน) 
 2. นางสาวสงวน   ช่ืนชมกลิ่น (ปฏิบัติงานตรงส่วนงานฝากของ) 

  
 

เริ่มประชุมเวลา  15.00 น. 
 



 
 

2 
เรื่องทีป่ระชุม 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   1.1 ชมรมศิษยเ์ก่ามอบทุนการศึกษาให้กับนกัศึกษาที่ช่วยงาน 
       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้แจ้งต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ว่า ชมรมศิษย์เก่าจะมอบทุนให้กับนักศึกษาที่มีฐานะยากจน โดยมหาวิทยาลัยจะนําทุนที่ได้รับนี้มามอบให้กับนักศึกษาที่
มีฐานะทางบ้านยากจน โดยจะให้นักศึกษาที่ได้รับทุนนี้ทํางานให้กับ 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบและได้เสนอชื่อผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการต่างๆ 
เพิ่มเติม 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 เลขานุการได้นําเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559  ให้ที่ 
ประชุมรับรองมติ   
    มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองมติรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1 ชมรมศิษยเ์ก่ามอบทุนการศึกษาให้กับนกัศึกษาที่ช่วยงาน 
       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้แจ้งต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ว่า ชมรมศิษย์เก่าจะมอบทุนให้กับนักศึกษาที่มีฐานะยากจน โดยมหาวิทยาลัยจะนําทุนที่ได้รับนี้มามอบให้กับนักศึกษาที่
มีฐานะทางบ้านยากจน โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนนี้จะต้องทํางานให้กับมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 10 วัน วันละ 500 
บาท มหาวิทยาลัยจึงมีหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ว่าต้องการรับนักศึกษาเข้าทํางานเป็นจํานวน 10 วัน ได้หรือไม่ และ
ต้องการให้นักศึกษาทําสิ่งใดบ้าง ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าฝ่ายใดต้องการให้นักศึกษาเข้าทํางานได้บ้าง 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบและนายประสิทธ์ิ  อ่วมเนียม หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากร
สารสนเทศ ได้แจ้งความประสงค์ต้องการที่จะให้นักศึกษามาช่วยงานที่ ช้ัน 8 และ ช้ัน 3 โดยจะเขียนงานที่นักศึกษา
ต้องทําส่งประธานอีกครั้ง 
    4.2 โครงการเพชรเทพสตรี สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2559 
       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้มีโครงการเพชรเทพสตรี ปีงบประมาณ 
2559 (สายสนับสนุน) โดยให้แต่ละหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนที่สมควรจะได้รับการ
ยกย่องเป็นเพชรเทพสตรี ปี 2559 ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาสรรหาบุคลากรของสํานักฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอชื่อบุคคลท่ีต้องการจะคัดเลือกเข้าไปในโครงการเพชรเทพสตรี ปีงบประมาณ 
2559 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบว่า จะไม่ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
เพชรเทพสตรี สายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2559 
     



 
    4.3 งานครบรอบ 96 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะครบรอบ 96 ปี ในเดือน
กันยายน 2559 นี้ และมหาวิทยาลัยจะจัดงานครบรอบ 96 ปี ในระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยให้แต่ละ
หน่วยงานเสนอกิจกรรมที่จะจัด โดยประธานได้เสนอแนะว่าจะจัดเสวนา 1 เรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับห้องสมุด โดย
กลุ่มเป้าหมายคือบุคคลทั่วไปท้ังภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย โดยจะจัดประมาณปลายเดือนมกราคม 2560 
เพื่อไม่ให้การจัดงานซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และนางสาวชวนชม  สมนึก หัวหน้าฝ่ายงานเทคนิค
สารสนเทศได้เสนอว่าควรจะจัดกิจกรรมดังกล่าวในช่วงประมาณอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยประธาน
จะนําไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
    4.4 การเสนอชื่อผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันที่ 17 สิงหาคม 2559 จะมีการเลือกตัวแทนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเข้าไปสรรหานายกสภาของมหาวิทยาลัย ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคนปัจจุบัน คือ 
ท่าน ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นนากยกสภา
ของมหาวิทยาลัยตามสิทธ์ิ 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบว่า จะไม่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
   ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 

     
นางสาวอณุภา ทานะรมณ์ ผู้จดบันทึกการประชุม  
ผศ.ศรีสุภา นาคธน         ตรวจทาน    


